

Số: 5208 /SYT-KHTC

Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2024

V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về lĩnh vực y tế

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười sáu của Hội đồng nhân dân thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 2956/UBND-TH ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười sáu của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 4575/UBND-TH ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc khẩn trương hoàn thành các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện như sau:

a) Tiếp tục nghiên cứu trình HĐND thành phố ban hành các chính sách nhằm thể chế Đề án số 08-ĐA/TU ngày 28/12/2021 của Thành ủy về xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là y tế cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, tập trung các chính sách: thu hút, bố trí các bác sĩ mới tốt nghiệp về công tác tại bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế; triển khai phòng khám vệ tinh của bệnh viện huyện, đưa bác sĩ có kinh nghiệm về các trạm y tế để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, nhằm giảm áp lực, quá tải tại một số bệnh viện thành phố

Đối với nội dung xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành một số cơ chế, chính sách về xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là y tế cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030”:

- Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành một số cơ chế, chính sách về xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là y tế cộng đồng giai đoạn 2024 - 2030”. Trong đó, đề nghị bổ sung nguồn lực thu thập dữ liệu sức khỏe xây dựng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

- Ngày 08 tháng 6 năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Công văn số 288/HĐND-TT về ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân

dân thành phố về Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 08/5/2024 của UBND thành phố.

- Sở Y tế đã tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND và tiếp tục nghiên cứu tham mưu chính sách như sau: xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND Ban hành chính sách tăng cường nguồn lực thực hiện khám sàng lọc, phát hiện sớm tăng huyết áp cho người từ 40 tuổi trở lên, giai đoạn 2025 - 2030 tại Tờ trình số 4166/TTr-SYT ngày 19/9/2024. Ủy ban nhân dân cũng đã tổ chức họp với các Sở ngành liên quan và cho ý kiến về nội dung đề xuất của Sở Y tế. Kết quả: UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế cần bổ sung căn cứ pháp lý của các nội dung trình ban hành Nghị quyết tại Thông báo số 272/TB-VPUB ngày 23/10/2024, cụ thể: *Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đối chiếu quy định pháp luật hiện hành và đánh giá lại sự cần thiết xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành chính sách tăng cường nguồn lực thực hiện khám sàng lọc, phát hiện sớm tăng huyết áp cho người từ 40 tuổi trở lên, giai đoạn 2025 - 2030, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định trong thời gian sớm nhất; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường xây dựng y tế thông minh, chuyển đổi số ngành y tế... theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành y tế trong tình hình mới.*

- Sở Y tế đang tập trung hoàn thiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, tuy nhiên hiện đang gặp một số khó khăn như: Để đảm bảo tỷ lệ Hồ sơ sức khỏe điện tử người dân đạt 100% thì dữ liệu được thu thập từ các nguồn như sau: Dữ liệu người dân khám chữa tại cơ sở y tế trên địa bàn; dữ liệu tiêm ngừa, khám sức khỏe,... Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế liên thông dữ liệu này để cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe. Ngoài ra, cần tổ chức thu thập dữ liệu về sức khỏe của nhóm đối tượng chưa có dữ liệu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cũng như dữ liệu sức khỏe của người dân có địa chỉ tại Cần Thơ nhưng đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện ngoài Cần Thơ. Việc liên thông này cần nhiều nguồn lực cần nguồn lực rất lớn để tổ chức thu thập dữ liệu của nhóm đối tượng này. Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố, dự kiến trình kỳ họp thường lệ năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Năm 2024, Sở Y tế đã triển khai thí điểm hoạt động khám, chữa bệnh theo mô hình y học gia đình tại 03 Trạm Y tế : Thường Thạnh, quận Cái Răng, Thuận Hưng, quận Thốt Nốt và Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. Giai đoạn đầu thực hiện các Trung tâm Y tế quận huyện đã hỗ trợ các bác sỹ, dược sỹ có kinh nghiệm đến hỗ trợ các Trạm Y tế để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại địa phương. Ngoài ra, Bệnh viện Tim mạch thành phố đã chủ động phối hợp với 03 trạm y tế nêu trên để hội chẩn từ xa, hỗ trợ khám và điều trị các trường hợp khi vượt khả năng chuyên môn của trạm y tế như bệnh lý tim mạch, đái tháo đường.... Kết quả lượt khám, chữa bệnh và khả năng cung cấp các kỹ thuật của Trạm Y tế tăng khá nhiều, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng tốt hơn. Trong thời gian sắp tới ngành y tế sẽ mở rộng các phòng khám

bác sỹ gia đình tại tất cả quận, huyện và tiếp tục công tác đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho các Trạm Y tế, đồng thời duy trì hỗ trợ nguồn lực từ các đơn vị quận, huyện đến trạm y tế. Hiệu quả hoạt động của Phòng khám bác sỹ gia đình có thể được xem là giải pháp của phòng khám vệ tinh giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các Trạm Y tế, tạo điều kiện cho người dân được sử dụng các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn có chất lượng và góp phần giảm tải bệnh viện tuyến trên.

b) Đẩy nhanh các thủ tục đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế công lập; đồng thời, thành phố sớm có giải pháp tiếp tục triển khai khởi động xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhằm giảm tải cho Bệnh viện Ung bướu hiện hữu

- Đối với nội dung đẩy nhanh các thủ tục đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế công lập

Năm 2023, các Bệnh viện tự tổ chức đấu thầu mua sắm theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND thành phố. Đến nay, có 20/20 Bệnh viện đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2023-2024 phục vụ điều trị trong 12 tháng.

Giải pháp trong thời gian tới: (1) Sở Y tế sẽ tiếp tục đôn đốc các bệnh viện khẩn trương thực hiện mua sắm thường xuyên nhằm cung ứng kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị tại đơn vị. Từ đầu năm 2024, Sở Y tế đã chỉ đạo các Bệnh viện chủ động xây dựng Kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2024 và cho các năm tiếp theo. Hiện tại, các đơn vị đang khẩn trương xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và mua sắm theo qui định. (2) Việc phân cấp mua sắm đấu thầu đã được cấp thẩm quyền ban hành tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã giúp cho các đơn vị tự quyết định việc đấu thầu mua sắm bổ sung các danh mục hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế còn thiếu để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. (3) SYT đã đưa nhiệm vụ đảm bảo việc cung ứng thuốc, hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế làm chỉ tiêu để xét thi đua khen thưởng cuối năm của đơn vị trực thuộc SYT.

- Đối với nội dung Thành phố sớm có giải pháp tiếp tục triển khai khởi động xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhằm giảm tải cho Bệnh viện Ung bướu hiện hữu:

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức buổi làm việc với thành phố Cần Thơ và các Bộ ngành có liên quan để phân tích, đánh giá các khả năng có thể xảy ra để tìm ra các giải pháp khả thi để tiếp tục thực hiện dự án. Sở Y tế đã cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ để các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án; đồng thời, chủ động làm việc với liên doanh nhà thầu để trao đổi, thống nhất phương án giải quyết liên quan đến hợp đồng EPC.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành trung ương về các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường), Sở Y tế đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố trình Ban cán sự đảng UBND thống nhất trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về báo cáo đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) tại Báo cáo số 540/BC-BCSD ngày 31/10/2024. Đồng thời Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 4992/UBND-XDĐT ngày 08/11/2024 về việc đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường). Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường), với các nội dung cụ thể như sau: *“1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và tổng mức đầu tư dự án (do chênh lệch tỷ giá); 2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; 3. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư dự án để tiếp tục triển khai dự án ; 4. Điều chỉnh thiết kế bổ sung phần phát sinh (481 m2 khối nhà 1D, san lấp thêm 20 cm cát, bổ sung hệ thống chiếu sáng ngoại vi) và đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu cho phần công việc phát sinh”*.

Sở Y tế đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Bao gồm: Báo cáo số 4956/BC-SYT ngày 04 tháng 11 năm 2024 về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường); Báo cáo số 4958/BC-SYT ngày 04 tháng 11 năm 2024 về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường); Báo cáo số 4959/BC-SYT ngày 04 tháng 11 năm 2024 về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường); Báo cáo số 3342/BC-SYT ngày 31 tháng 7 năm 2024 về việc giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (6 tháng đầu năm 2024) Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành Công văn số 3420/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 07 tháng 11 năm 2024 về việc đề nghị có ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) gửi thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Sở Tư pháp; Kho bạc nhà nước Cần Thơ và Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành về các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường). Sở Y tế tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Y tế hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ

trình Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Sau khi có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ, Sở Y tế tổ chức điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án.

c) Khẩn trương xây dựng đề án phát triển hệ thống y tế công lập, trong đó tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện được quy hoạch là bệnh viện vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định: theo định hướng phân bổ không gian bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng, cụ thể:

+ Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng: Thành phố Cần Thơ có **06 cơ sở y tế** gồm: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Lão khoa Cần Thơ (chưa thành lập, đã tích hợp trong Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ); Trung tâm máu: hiện do Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ này).

+ Lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn: Phối hợp Bộ Y tế phát triển Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ thành Trung tâm kiểm nghiệm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Lĩnh vực dân số - sức khỏe sinh sản: Phối hợp Bộ Y tế phát triển Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ thành trung tâm chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Phát triển các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn với các bệnh viện lão khoa, bệnh viện có chuyên khoa lão. Hình thành bệnh viện lão khoa tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Sở Y tế sẽ phối hợp các Sở ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp Bộ Y tế xây dựng đề án thành lập Bệnh viện Lão khoa Cần Thơ trong thời gian sắp tới.

- Thực hiện Công văn 560-TB/VPTU ngày 29/8/2023 của Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố. Đềnay, Sở Y tế đã xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành Đề án Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người dân đến năm 2030, dự kiến kinh phí hơn 270 tỷ đồng, trong đó tập trung vào dự phòng, can thiệp giảm thiểu yếu tố nguy cơ gây bệnh, tăng sàng lọc phát hiện sớm và đưa công nghệ thông tin vào quản lý chăm sóc sức khỏe bệnh không lây,

bệnh mạn tính; chú trọng quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người dân các giai đoạn từ lúc mang thai, sơ sinh, trưởng thành, người cao tuổi.

Hiện ngành đang tiếp tục xây dựng dự thảo Đề án phát triển tổng thể ngành y tế đến 2030, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như:

+ Năm thứ nhất: Mục tiêu đặt nền móng và nâng cấp cơ sở hạ tầng ngay lập tức. Tăng cường nền tảng của hệ thống y tế Cần Thơ bằng cách nâng cấp các cơ sở chính, triển khai các chương trình thí điểm và thiết lập các cơ chế quản trị. Trong đó tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho 06 bệnh viện đảm nhận chức năng vùng gồm: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Lão khoa Cần Thơ; Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ.

Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp Bộ Y tế xây dựng đề án thành lập Bệnh viện Lão khoa Cần Thơ; phát triển Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ; Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ thành trung tâm chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian sắp tới.

+ Năm thứ hai: Mục tiêu mở rộng dịch vụ và tăng năng lực. Tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe và giải quyết những khoảng cách quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe;

+ Năm thứ ba: Mục tiêu triển khai các giải pháp y tế sáng tạo và nâng cao chất lượng. Nâng cao chất lượng chăm sóc thông qua ứng dụng công nghệ, đổi mới và đảm bảo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố;

+ Năm thứ tư: Mục tiêu mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế và tính khả dụng của cung cấp dịch vụ. Tăng phạm vi bao phủ bảo hiểm y tế, cải thiện tính khả dụng của dịch vụ y tế và thúc đẩy công bằng trong chăm sóc sức khỏe;

+ Năm thứ năm: Mục tiêu hợp nhất, đánh giá và phát triển bền vững y tế. Hợp nhất các cải tiến, đánh giá tác động và đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình Thường trực Thành ủy trong tháng cuối năm 2024.

d) Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện chuyển đổi số hồ sơ sức khỏe cho người dân trong khám chữa bệnh, hướng tới đưa các dữ liệu điện tử lên nền tảng VneID để người dân có thể tích hợp hồ sơ trên nền tảng này, tạo điều kiện cho người tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế không cần phải mua sổ khám bệnh như hiện nay

Từ năm 2017, 100% cơ sở khám chữa bệnh (có thanh toán bảo hiểm y tế) trên địa bàn thành phố đã liên thông dữ liệu và thực hiện thanh toán BHYT qua cổng giám định BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo Công văn số 1942/BHXH-VP ngày 14/11/2024 của Bảo hiểm xã hội Cần Thơ thông tin như

sau: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện kết nối để chia sẻ đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư các trường thông tin về Sổ sức khỏe điện tử theo Quyết định số 1332/QĐ-BYT ngày 21/5/2024 của Bộ Y tế để Bộ Công an tích hợp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID của người dân; Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Công an thành phố Cần Thơ liên hệ, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) để thống nhất phương án kỹ thuật triển khai.

Thực hiện Quyết định số 2733/QĐ-BYT ngày 17/9/2024 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VneID, Sở Y tế đã có Tờ trình số 5195/TTr-SYT ngày 14/11/2024 trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch Triển khai thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế nghiên cứu xây dựng quy trình hướng dẫn thực hiện liên thông, cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh, xét nghiệm, chuyển tuyến, hẹn khám lại để người dân sử dụng.

Hiện tại 100% cơ sở y tế trên địa bàn đã triển khai tiếp nhận người dân đến khám chữa bệnh thông qua máy quét QR trên thẻ CCCD gắn chip hoặc sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID. Như vậy khi có nhu cầu khám chữa bệnh, người dân chỉ cần xuất trình thẻ CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID đã được tích hợp đầy đủ thông tin thì không cần phải mua sổ khám bệnh.

Trên đây là báo cáo thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về lĩnh vực y tế. Sở Y tế kính báo Thường Trục Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc SYT;
- Các phòng chuyên môn SYT;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Việt Nga